

## การปรับยกระดับการเว้นระยะห่างทางสังคม ช่วงเทศกาลวันหยุดชุกชอก

แผนปรับยกระดับการเว้นระยะห่างทางสังคม, ~ ถึง วันที่3 เดือนตุลาคม (อาทิตย์)

ประเภท		ระดับ 4	ระดับ 3
เกณฑ์การปรับเปลี่ยนระดับ		<p>ทุก 1 แสนคน เฉลี่ยมากกว่า 4 คน, ต่อสัปดาห์</p> <p>* โขล 389 คน, คีอองกี 537 คน, อินซอน 118 คน, เขตปริมณฑล มากกว่า 1 พันคน</p>	<p>ทุก 1 แสนคน เฉลี่ยมากกว่า 2 คน, ต่อสัปดาห์</p> <p>* แทจ็อน 30, แชจุง 7, ชุงบุก 32, ชุงนัม 42, ควังจู 29, ช็อนบุก 36, ช็อนนัม 37, แทกู 49, คีอองบุก 53, ปูซาน 68, อุลซัน 23, คีอองนัม 67, คังว็อน 31, เซจู มากกว่า 13 คน</p>
		* ไม่ใช่เขตปริมณฑล ที่มีประชากร น้อยกว่า 1 แสนคน ปรับรักษาระดับตามเกณฑ์ของเขตการปกครองอำเภอ จังหวัดนั้นๆ	
การชุมนุมส่วนตัว		<p>ได้สูงสุด 4 คน, ก่อน 18 นาฬิกา</p> <p>ได้สูงสุด 2 คน หลัง 18 นาฬิกา</p> <p>* การชุมนุมส่วนตัวในครอบครัว และใช้บริการร้านอาหาร ร้านกาแฟ เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ได้สูงสุด 6 คน</p>	<p>ได้สูงสุด 4 คน</p> <p>* การชุมนุมส่วนตัว เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ได้สูงสุด 8 คน</p>
สถานที่อำนวยความสะดวกสาธารณะ	ห้ามชุมนุม	สถานบันเทิง, คลับ-บาร์, ไนท์คลับ, ผับ, สถานเริงรมณ์, บาร์हाคู่, ห้องดื่มเต็นรำ, บอลล์รูม, โฮลเอ็มผับ, ศูนย์เกมส์	-
	ข้อกำหนดการให้บริการหลัง 22 นาฬิกา	<p>คาราโอเกะ, ร้านอาหาร-ร้านกาแฟ* โรงยิมในร่ม, โรงภาพยนตร์, ร้านคอมพิวเตอร์, โรงเรียนกวดวิชา เป็นต้น 1~3 กลุ่ม (สถานอำนวยความสะดวกสาธารณะทั้งหมดไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนด)</p> <p>* การใช้บริการร้านอาหาร, ร้านกาแฟ เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ชุมนุมส่วนตัว (สูงสุด 4 คน) เพิ่มได้ไม่เกิน 6 คน (ถึง 22 นาฬิกา)</p>	<p>สถานบันเทิง, โฮลเอ็มผับ-ศูนย์เกมส์, ห้องดื่มเต็นรำ, บอลล์รูม</p> <p>คาราโอเกะร้านอาหารร้านกาแฟ, ธุรกิจอาบน้ำสระว่ายน้ำ, สถานที่ส่งเสริมการขาย หรือการขายตรง เป็นต้น</p> <p><u>การใช้สถานที่อำนวยความสะดวกสาธารณะ เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ชุมนุมส่วนตัว ได้สูงสุด 8 คน (เหมือนกันทั่วประเทศ)</u></p>
การจัดงานกิจกรรม		ห้ามจัดงานและห้ามมีการชุมนุมให้มีผู้สาคิตเพียง 1 คน	ห้ามจัดงานและมีการชุมนุมเกิน 50 คน
การชมกีฬา		การแข่งขันที่ไม่มีผู้เข้าชม	(ในร่ม) ความจุคน ในสนาม 20% (กลางแจ้ง) ความจุของคน 30%
ห้องจัดงานแต่งงาน		<p><b>อนุญาตได้สูงสุดไม่เกิน 49 คน</b></p> <p>* อนุญาตให้จัดพิธีแต่งงาน ที่ไม่บริการอาหาร ได้สูงสุดไม่เกิน 99 คน</p>	
กิจกรรมทางศาสนา		10% ของความจุคน อนุญาตสูงสุดไม่เกิน 99 คน ห้ามมีการชุมนุม, เข้าพัก, จัดกิจกรรม, ทานอาหารร่วมกัน	20% ของความจุคน ห้ามมีการชุมนุม, เข้าพัก, จัดกิจกรรม, ทานอาหารร่วมกัน ทำกิจกรรมกลางแจ้งน้อยกว่า 50 คน

มาตรการป้องกันควบคุมโรคพิเศษ ช่วงเทศกาลชุกชอก, 17 กันยายน (ศุกร์) ~ วันที่ 26 กันยายน (อาทิตย์)

• การชุมนุมในครอบครัว: การชุมนุมกันในครอบครัว รวมทั้งผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว (สูงสุด 4 คน) ได้มากที่สุดไม่เกิน

8คน

- การจราจร: รถไฟฟ้า ขายตัวเฉพาะที่นั่ง ติดริมหน้าต่าง, เก็บค่าทางด่วนตามปกติ, ห้ามทานอาหารในที่พักริมทาง, เรือโดยสารชายฝั่ง บรรจุผู้โดยสารบนเรือได้ทั้งหมด 50%
- การเข้าเยี่ยมชมเยียน: ระบบจองล่วงหน้า ในสถานพยาบาลหรือสถานพักผ่อนผู้สูงอายุ (การเข้าเยี่ยม, ผู้ป่วยได้เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วเท่านั้น)

<แปลโดย ศูนย์โทรศัพท์ทานูรี 1577-1366>